
เรื่องเสร็จที่ ๒๑๖/๒๕๓๐ 

(ถอนเร่ือง) 
 

ที่ อก ๐๘๐๙ (๑)/๑๓๙๕ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ถนนนิคมมักกะสนั กท. ๑๐๔๐๐ 

 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ 

 

เร่ือง  ขอถอนเร่ืองหารือปัญหาข้อกฎหมาย 

 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  หนังสอืการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่ อก ๐๘๐๑ (๔)/๑๑๕๑  
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๐ 

 

ตามหนั งสือที่ อ้ างถึ งการนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้หารือมายังส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นกจิการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ ความละเอยีดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

การนิคมอุตสาหกรรมฯ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐ กรรมการ
ร่างกฎหมาย คณะที่  ๖ ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เชิญผู้ แทนจากการนิคม
อุตสาหกรรมฯ ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนจากกรมแรงงานไปชี้แจงข้อเทจ็จริงให้
คณะกรรมการฯ ทราบ ผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเร่ืองที่การนิคม
อุตสาหกรรมฯ หารือไปนั้นไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้การนิคมอุตสาหกรรมฯ ขอถอนเร่ือง
การหารือ แล้วให้ติดต่อกรมแรงงานขอยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอถอนเร่ืองหารือปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) โชติชัย  อรรถวิภัชน์ 
(นายโชติชัย  อรรถวิภัชน์) 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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อ้างถึง หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่ อก ๐๕๐๑ (๕)/๑๑๕๑
ลงวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๓๐

ตามหนังสือที่อ้างถึงการนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้หารือมายังสํานักงาน

กองทุนเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว Wu

การนิคมอุตสาหกรรมฯ ขอเรียนว่า เมือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ กรรมการ
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             กฎหมาย คณะที่ ๒ ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เชิญผู้แทนจากการนิคม
อุตสาหกรรมฯ ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนจากกรมแรงงานไปซี่แจงข้อเท็จจริงให้

คณะกรรมการฯ ทราบ ผลก

อุตสาหกรรมฯ หารือไปนั่นไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้การนิคมอุตสาหกรรมฯ ขอถอนเรื่อง
การหารือ แล้วให้ติดต่อกรมแรงงานขอยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอถอนเรื่องหารือปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว
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